

Số: /BC-BCĐ

Thụy Hùng, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thụy Hùng năm 2023

Thực hiện Công văn số 2288/BCĐ, ngày 29/8/2023 của Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân ĐKXDĐSVH huyện Cao Lộc về việc bình xét các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023. BCĐ phong trào "TĐĐKXDĐSVH" xã Thụy Hùng báo cáo kết quả việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2023 trên địa bàn xã cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM

Thụy Hùng là xã miền núi nằm ở phía Tây, Tây Bắc của huyện Cao Lộc, có tổng diện tích tự nhiên 2.266,39 ha. Có địa giới hành chính tiếp giáp như sau: Phía Bắc giáp xã Bảo Lâm, phía Nam giáp xã Bình Trung, phía Đông giáp xã Thạch Đạn và xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, phía Tây giáp xã Phú Xá.

Xã gồm có 9 thôn với tổng số hộ là 1080 hộ, số nhân khẩu là 5010, gồm 3 dân tộc chính Nùng, Tày, Kinh cùng sinh sống.

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai văn bản và ban hành văn bản chỉ đạo

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền và các ban ngành đoàn thể trong năm 2023 Ban chỉ đạo xã tổ chức triển khai các văn bản hướng dẫn của các cấp đến toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, tổ chức các cuộc họp đánh giá, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa, gia đình văn hoá.

Thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về Quy định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Áp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

Ban chỉ đạo đã ban hành các văn bản như:

- Kế hoạch số 235/KH-BCĐ ngày 17/3/2023, Kế hoạch Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Thụy Hùng năm 2023.

- Kế hoạch số 234/KH-UBND, ngày 14/3/2022 về Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Thụy Hùng giai đoạn 2021 – 2026.

- Công văn số 163/UBND-BCĐ, ngày 01/03/2023 về đăng ký số liệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa năm 2023

- Kế hoạch số 744/KH-BCĐ, ngày 08/9/2023 về bình xét các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023.

2. Hoạt động của các Ban Chỉ đạo và sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

BCĐ phong trào “TĐĐKXDĐSVH” xã đã phân công cụ thể cho các thành viên trong BCĐ, phân công cho từng cán bộ phụ trách từng thôn, đảm bảo phối hợp đầy đủ và kịp thời.

Thực hiện và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã. Ban chỉ đạo xã đã chỉ đạo, tổ chức triển khai, tuyên truyền cho nhân dân, với các hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền qua các cuộc giao ban tháng, họp thôn, sinh hoạt CLB, treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan.

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã chủ trì chỉ đạo triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, tổ chức cuộc vận động xây dựng quỹ “ngày vì người nghèo”.

Hội nông dân chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp xây dựng “gia đình nông dân văn hoá”.

Công đoàn chỉ đạo về "Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong công chức. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai phong trào trong thanh niên về xây dựng đời sống văn hoá đẩy mạnh các hoạt động văn hoá trong thanh niên.

Hội liên hiệp phụ nữ đã cụ thể hoá qua phong trào “phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” vận động phụ nữ thực hiện phong trào "5 không, 3 sạch". Phối hợp xây dựng mô hình Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình.

Hội cựu chiến binh xây dựng tiêu chí phấn đấu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với nhiệm vụ cơ sở hội trong sạch vững mạnh, xây dựng hội viên “cựu chiến binh gương mẫu”.

Hội Khuyến học triển khai đăng ký các danh hiệu học tập năm 2023 “ Gia đình hiếu học; dòng họ hiếu học; cộng đồng học tập....”

Các Trường học trên địa bàn "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Công viên trường học.

Trạm y tế tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hoá đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân.

Công an xã tham mưu ban hành kế hoạch phát động “ Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Chỉ đạo Ban vận động thôn cho các hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”, cuối năm tổ chức các bước bình xét các danh hiệu văn hóa theo Nghị Định 122/2018/NĐ-CP ngày ngày 17/9/2018 của Chính phủ về Quy định xét tặng

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

3. Kinh phí hoạt động của phong trào tại cơ sở

Năm 2023 nguồn kinh phí chi cho thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” chủ yếu được lồng ghép trong nguồn kinh phí trích trong tiền sự nghiệp văn hóa thông tin (2.000.000tr đồng).

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Đánh giá 5 nội dung phong trào

1.1. Đoàn kết giúp nhau “Xoá đói giảm nghèo”

Đoàn kết giúp nhau “xoá đói giảm nghèo”: Trong phong trào xoá đói giảm nghèo, ngoài nguồn vốn giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ vì người nghèo của xã các đoàn thể chính trị- xã hội như: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên đã xây dựng nhiều mô hình giúp nhau “xoá đói giảm nghèo” như mô hình tổ tiết kiệm giúp vốn cho hội viên vươn lên thoát nghèo.

Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đã phát triển rộng khắp trong nhân dân, nó thể hiện tính nhân văn sâu sắc, thể hiện được chủ trương của Đảng hợp với lòng dân, nó khơi dậy mạnh mẽ đạo lý làm người, nếp sống cao đẹp của người Việt Nam. Nhiều tấm lòng nhân ái, nhiều nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan đơn vị, tập thể, cá nhân, các tổ chức chính trị xã hội đã dành cho người nghèo.

1.2. Thực hiện nếp sống văn hoá, kỷ cương pháp luật

Qua phong trào xây dựng thôn văn hóa, nhân dân tham gia xây dựng mô hình như tổ hòa giải ở thôn; đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn dân cư, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, giữ vững kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật và quy ước cộng đồng. Bên cạnh đó trên địa bàn dân cư có những thay đổi rõ rệt, ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng được cải thiện; các phong trào quần chúng đấu tranh phòng chống tội phạm gắn liền với mục tiêu 03 giảm (giảm tội phạm, giảm tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông) ở các thôn văn hóa thường xuyên được tăng cường, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội như: Cờ bạc, uống rượu say gây rối trật tự công cộng, tệ nạn ma túy, mại dâm, trộm cắp.

Trong quá trình xây dựng quy ước, hương ước để phát động xây dựng thôn văn hóa đều đưa nội dung thực hiện nếp sống văn hóa đưa vào các quy ước, hương ước ở các thôn,

Cấp ủy, chính quyền xã đã gắn việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nông thôn mới. Nêu gương, nhân rộng mô hình hay, việc làm thiết thực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; kịp thời phê phán những hiện tượng tiêu cực, hủ tục mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội.

Việc cưới: . Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới có tiến bộ,

trong năm qua đa số đám cưới đã được nhân dân tổ chức theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, văn minh và phù hợp với truyền thống của dân tộc. Việc thách cưới không còn. Việc đăng ký và trao giấy đăng ký kết hôn tổ chức theo đúng luật.

Hầu hết các đám cưới hiện nay chỉ tổ chức trong 01 ngày.

Việc tang: Nếp sống văn minh trong việc tang được thực hiện tương đối tốt, không còn hiện tượng để thi hài người chết quá 24h trong nhà, không sử dụng nhạc tang, kèn, trống quá 22 giờ đêm và trước 5 giờ sáng, an táng đúng nơi quy định, không gây ô nhiễm môi trường. Các thôn đều tổ chức tang lễ nhanh, gọn, trang trọng, đúng quy định và phù hợp với phong tục ở địa phương, do đó đã hạn chế được một số hủ tục lạc hậu.

1.3. Xây dựng môi trường văn hoá

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, không có tệ nạn xã hội luôn được chú trọng thực hiện và đánh giá thông qua bình xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Qua đó tình trạng khiếu kiện tranh chấp đất đai, bạo lực gia đình, tệ nạn, mại dâm, ma túy... được quan tâm giải quyết kịp thời góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ văn minh.

1.4. Xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao

Các thiết chế văn hóa, thể thao được xây dựng để duy trì để phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu và thu hút nhân dân tham gia các hoạt động sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa như giao lưu văn nghệ, thể thao. Hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở trên địa bàn xã đến nay đã cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư..

1.5. Xây dựng tư tưởng, chính trị, lành mạnh

Đẩy mạnh việc giáo dục chính trị, truyền thống yêu nước, bồi dưỡng đạo đức, lối sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh chống lại các biểu hiện phi văn hóa, suy thoái đạo đức, lối sống, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng thôn văn hóa” gắn với phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”. Ban chỉ đạo phong trào tiếp tục xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức từ xã đến thôn và ban ngành đoàn thể chính trị. Các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn xã đã tổ chức nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền như hưởng ứng ngày Gia đình Việt nam 28/6 với nhiều chủ đề “Kết nối yêu thương”, “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, hưởng ứng ngày “Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ” 25/11... Các hoạt động Văn hóa Văn nghệ, Thể dục, Thể thao đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” góp phần nâng cao tình cảm yêu nước, lòng tự hào dân tộc gắn với phong trào thi đua yêu nước, nhất trí với đường lối đổi mới của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kết quả thực hiện 7 phong trào

2.1. Phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”

Năm 2023, đầu năm có 1073/1080 hộ đăng ký gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 99,3%. Cuối năm bình xét toàn xã có 985/1080 hộ đạt 91%;

2.2. Phong trào xây dựng thôn văn hoá, khu dân cư văn hóa

Cuộc vận động xây dựng thôn văn hóa tiếp tục được triển khai, các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã giảm. Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT được duy trì, phát triển và phát huy những nét đẹp truyền thống của dân tộc, các di tích lịch sử, tín ngưỡng được giữ gìn. Thực hiện theo quy ước, hương ước của thôn, an ninh trật tự được đảm bảo, không để xảy ra dịch bệnh lan rộng, nhân dân trên địa bàn xã chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các thôn đã lên kế hoạch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư đã triển khai thực hiện trên toàn xã và phát triển mạnh mẽ; Đề nghị UBND huyện công nhận 9/9 thôn đạt khu dân cư văn hóa đạt 100%. Đề nghị chủ tịch UBND huyện khen thưởng 01 thôn đạt thành tích Khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục (Khu dân cư thôn Còn Tòong).

2.3. Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”

Công đoàn cơ sở xã có 20 đoàn viên công đoàn, trong năm đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ, công việc của từng cán bộ, công chức thiết thực hiệu quả, góp phần hoàn thành kế hoạch công tác năm của cơ quan. Nề nếp sinh hoạt, làm việc của cơ quan áp dụng đúng quy chế đề ra, toàn thể cán bộ công chức được học tập Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách, pháp luật mới, thực hiện tốt các cuộc vận động. Trong năm cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không có người vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện tốt nội quy tiếp dân, không gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân, luôn tham gia các lớp tập huấn, học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhu cầu nhân dân

Tập thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan luôn thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, các quy định về môi trường, văn hóa công sở tại cơ quan, có ý thức kỷ luật cao.

Công đoàn đã tổ chức tốt việc phát động thi đua với nhiều nội dung có nội quy, quy chế thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở, trong đó quy định rõ thời gian làm việc, ngày giờ trực tiếp công dân, chế độ hội họp...

Mỗi một bộ phận, cán bộ công chức và người lao động trong cơ quan luôn chấp hành nghiêm chỉnh công tác quản lý bảo vệ tài liệu, văn bản, bảo đảm giữ bí

mật Quốc gia. Thường xuyên nâng cao cảnh giác, rèn luyện chính trị tư tưởng chống mọi hình thức phá hoại của các thế lực thù địch.

Trong cơ quan không có hiện tượng tham nhũng, lãng phí của công cũng như các hiện tượng tiêu cực khác.

UBND xã đã triển khai và thực hiện tốt 3 tiêu chí xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phối hợp với công đoàn cơ sở xã hành triển khai thực hiện các tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục công nhận cơ quan văn hóa đến nay đã triển khai họp xét danh hiệu cơ quan văn hóa và đề nghị Ban chỉ đạo huyện công nhận cơ quan văn hóa với trọng tâm là hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh, đổi mới phong cách làm việc của cán bộ, công chức thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở do chính phủ ban hành, luôn quan tâm học tập nâng cao năng lực, trình độ hiểu biết, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững chắc, trụ sở cơ quan.

2.4. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được xã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đến nay phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, mạnh mẽ đến với tất cả các đối tượng, các đơn vị, trường học từ xã đến các thôn. Năm 2023, toàn xã có 330/5.010 người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 6,5%,. Hàng năm, ngoài kinh phí nhà nước đầu tư xây dựng các thiết chế thể thao, các hoạt động tổ chức thi đấu, tập luyện, xã còn vận động các tổ chức, cá nhân xây dựng xã hội hóa các nguồn lực nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao của đông đảo quần chúng nhân dân.

2.5. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh "

Trong năm cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong xã đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xã phấn đấu về đích nông thôn mới và thực hiện thắng lợi chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội đề ra. Mặt trận và Đoàn thể các cấp trong xã luôn gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đặc biệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, các Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị

quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở địa phương.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 02 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; phát động các phong trào hiến đất, cây cối, ngày công để xây dựng các công trình phục vụ cho sản xuất và dân sinh, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn. Những kết quả trên sẽ là động lực để tiếp tục vận động nhân dân trên địa bàn xã tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

2.6. Phong trào “Học tập, lao động sáng tạo”

Ban chỉ đạo phong trào xã luôn quan tâm chỉ đạo phong trào học tập, lao động sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh như: Tạo điều kiện cho các cán bộ công chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia các lớp tập huấn do tỉnh, huyện tổ chức để tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn. Bên cạnh đó cấp ủy, chính quyền xã luôn coi trọng công tác giáo dục trong nhà trường với mục tiêu thi đua dạy tốt, học tốt, học đi đôi với hành.

2.7. Phong trào xây dựng “Người tốt việc tốt” và “Gương điển hình tiên tiến”

Phong trào gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến được Ban chỉ đạo phong trào xã triển khai tới các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân. Thực hiện theo các nội dung như thi đua lao động, công tác đạt hiệu quả cao, luôn phấn đấu vì lợi ích chung, đoàn kết tập thể, có lối sống lành mạnh, văn minh, trung thực, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan; quy ước, hương ước của thôn, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

Qua các hoạt động phong trào, nhân dân trên địa bàn xã tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế giúp nhau làm giàu chính đáng. Các hủ tục lạc hậu được xóa bỏ, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy.

Phong trào “Người tốt việc tốt” đã góp phần tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện xây dựng con người mới trong lao động, sản xuất và bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

3. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng

Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư xây dựng, tạo đủ điều kiện phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, sáng tạo văn hóa, văn nghệ của nhân dân. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh trên địa bàn, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hiệu quả hoạt động của phong trào thể dục thể thao ở cơ sở ngày càng được nâng cao về chất lượng và số lượng, người dân luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 6,5%. Trên địa bàn xã hiện có 04 Câu lạc bộ; Có 02 câu lạc bộ về lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao. Các câu lạc bộ được Chủ tịch UBND xã ra quyết định thành lập, có Ban chủ nhiệm và các thành viên (Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 29/05/2023 thành lập Câu lạc bộ bóng đá thôn Còn Tòong; Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 29/05/2023 thành lập Câu lạc bộ văn nghệ quần chúng thôn Còn Tòong); Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 thành lập Câu lạc bộ thành lập Câu lạc bộ văn nghệ xã; Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 06/03/2023 thành lập Câu lạc bộ bóng đá nam xã Thụy Hùng).

Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân góp phần tích cực tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong năm qua, đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đáng phấn khởi. Phong trào đã từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng thuận cao. Vai trò và trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xã, các thôn đề cao những kết quả của phong trào góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội; khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tình làng nghĩa xóm”; góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân trên địa bàn xã, không ngừng thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

2. Hạn chế

Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã chưa cao và thiếu bền vững.

Ý thức chấp hành pháp luật, nếp sống văn hóa, vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế.

Hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa còn nhiều hạn chế, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; việc công nhận các danh hiệu văn hóa ở một số bản còn chạy theo thành tích, số lượng.

Kinh phí chi cho hoạt động văn hóa còn quá ít và không tương xứng với nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong xã.. Một số thôn không có quỹ đất để xây dựng thiết chế văn hóa sân thể thao ở các thôn.

3. Nguyên nhân của hạn chế

a) Nguyên nhân khách quan:

Phong trào được gắn nhiều tiêu chí về kinh tế, văn hóa – xã hội ở cơ sở, nhưng đội ngũ cán bộ phụ trách phong trào văn hóa ở xã, cụ thể là công chức Văn hóa xã hội kiêm nhiệm nhiều việc và cán bộ thôn luôn thay đổi theo nhiệm kỳ bầu cử.

Quá trình phát triển của các thôn cũng phát sinh một số vấn đề phức tạp, nhất là tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông và ý thức chấp hành pháp luật của bộ phận một số người dân chưa cao

b) Nguyên nhân chủ quan:

Một số thành viên chi hội các thôn chưa thật sự quan tâm đến phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thường khoán trắng cho trưởng thôn.

Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục đời sống văn hóa nếp sống văn minh chưa được thường xuyên, liên tục

Việc đầu tư kinh phí cho hoạt động phong trào còn thấp, việc huy động xã hội hóa đầu tư cho hoạt động văn hóa còn khó khăn.

Một số ít hộ gia đình còn tư tưởng xem nhẹ vấn đề văn hóa, còn trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị cấp trên đầu tư nguồn lực để xây dựng thiết chế văn hóa tại các thôn.

- Đề nghị BCD huyện, tỉnh thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên BCD xã và được tham quan học tập kinh nghiệm ở các tỉnh bạn để vận dụng vào địa phương mình nhằm nâng cao chất lượng phong trào.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 của BCD Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thụy Hùng./.

Nơi nhận:

- Phòng VH&TT huyện (b/c);
- TT Đảng ủy, HĐND xã ;
- CT, PCT UBND xã;
- UB MTTQ, các đoàn thể CT-XH xã;
- Các TV BCD xã;
- Lưu: VT+VHXH.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Đông Minh Hữu

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỰC HIỆN
Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” xã Thụy Hùng năm 2022
(Kèm theo báo cáo số /BC-BCĐ ngày /10 /2022 của BCĐ PT TĐĐKXDĐSVH xã)

	NỘI DUNG, KẾT QUẢ THỰC HIỆN	Đơn vị tính	Ghi chú
I	Công tác lãnh đạo, chỉ đạo		
	- Tổng số văn bản đã ban hành để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện	05	
	- Tổng số lần thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc trực tiếp cơ sở.	0	
	- Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo các cấp, Ban vận động thôn, khối phố, trong đó:(triệu đồng)	
	+ Cấp xã, thị trấn:	2.000.000 (triệu đồng)	
	+ Ban vận động thôn, khu phố:	0 (triệu đồng)	
II	Công tác thông tin tuyên truyền		
	- Tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúngbuổi	
	- Công tác thông tin tuyên truyền cổ động trực quanbuổi	
	- Tuyên truyền vận động tại khu dân cư thông qua các cuộc họp, sinh hoạt thôn, khối phố, tổ chức, đoàn thể	27 buổi	
	- Tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đìnhbuổi	
	- Các hình thức tuyên truyền khácbuổi	

	- Số lượt người nghe	3.000. Người	
III	Kết quả thực hiện		
	1. Công tác xóa đói giảm nghèo		
	- Tỷ lệ hộ nghèo	6,48%	Số liệu năm 2021
	- Tỷ lệ hộ cận nghèo	22,48%	
	- Thăm hỏi tặng quà (được mấy đợt, bao nhiêu hộ)	27.000.000 triệu đồng	
	2. Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương Pháp luật		
	- Số thôn bản xây dựng quy ước, hương ước		
	- Số đơn thư, khiếu nại tố cáo trong năm	18	
	- Số buổi sinh hoạt của CLB trợ giúp pháp lý	0	
	3. Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến. Kết quả đạt được:		
	- Tổng số tập thể, cá nhân được cấp huyện khen thưởng, trong đó:	5	
	+ Tập thể	02 Tập thể	
	+ Cá nhân	03 cá nhân	
	4. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”		
	- Tổng số khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”:	9 thôn	<i>Chưa tổ chức</i>
	- Số khu dân cư tổ chức cả phần Lễ và phần Hội thôn	<i>Chưa tổ chức</i>
	- Số khu dân cư tổ chức phần Lễthôn	<i>Chưa tổ chức</i>
	- Số Câu Lạc bộ Gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc, trong đó:		
	+ Số CLB hoạt động có hiệu quả:		
	+ Số CLB hoạt động chưa có hiệu quả:		
	Số mô hình Phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã	4	

	Số Quy ước, hương ước đã được UBND huyện phê duyệt	9	
	5. Kết quả thực hiện công tác văn hóa, thể thao		
	- Tổng số buổi văn nghệ do xã, thị trấn tổ chức	0 buổi	
	- Tổng số CLB văn nghệ trên địa bàn	01	
	- Số cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa văn nghệ (Karaoke, phòng trà...)		
	- Tổng số giải thể thao do xã, thị trấn tổ chức	0 lượt	
	- Tổng số lượt vận động viên tham gia các giải thể thao cấp huyện, cấp tỉnh	0 người	
	- Tổng số giải thể thao đã đạt được tại các giải cấp huyện, cấp tỉnh	0 người	
	- Hiệu quả hoạt động của sân chơi thể thao cấp xã	Xã chưa có sân thể thao	
	- Số Nhà đa năng tập luyện thể thao trên địa bàn	0	
	- Số CLB thể thao trên địa bàn	0	
	- Số cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao trên địa bàn (sân thể thao: bóng đá, cầu lông, thể dục thể hình, thẩm mỹ, bơi lội...)	0	
	- Tỷ lệ người dân thường xuyên tập luyện thể thao	6,5%	
	- Tổng số NVH được xây mới trong năm	- Thôn Nà Pài: 98m ² - Thôn Còn Tòng: 115m ² - Thôn Nhất Tâm, (Dự kiến hoàn thành tháng 11/2022) Nà Lại, Tân Tiến (Dự kiến hoàn thành tháng 12/2022)	
	+ Tổng số diện tích đất được hiến cho xây dựng Nhà văn hóa	550,9m ²	Thôn Tân Tiến - Mã Văn Thời Thôn Nà Lại - Vi Văn Tình Thôn Nà Pài - Nông Thị Phàn Nông Thị Khim
	+ Tổng số kinh phí huy động được cho xây dựng	500.000tr đồng	

	nhà văn hóa (ước tính cả tiền đất, ngày công và tiền mặt)		
	- Tổng số kinh phí huy động được để thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao, nghìn đồng	